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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2565  ครั้งที่ 2/2565 

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

****************************** 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวรรณา  ไชยแก้ว ประธานสภา อบต. วรรณา  ไชยแก้ว 
2 นายสัญชาติ  สีหาบุตร รองประธานสภา อบต. สัญชาติ  สีหาบุตร 
3 นายทวีป  บุญมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ทวีป  บุญมา 
4 นายสายันต์  ช่างสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สายันต์  ช่างสาร 
5 นายไพโรจน์  สุกาวิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ไพโรจน์  สุกาวิน 
6 นายยะวะเรต  กันยาโม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ยะวะเรต  กันยาโม้ 
7 นายสุวรรณ์  ทานา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 สุวรรณ์  ทานา 
8 นายวีระ  อยู่บุรี เลขานุการสภา อบต. วีระ  อยู่บุรี 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายนิเวช  ดงหงษ์ นายก อบต.สามเมือง นิเวช  ดงหงษ์ 
2 นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.สามเมือง เทิน  สุขนอก 
3 นางละมุล  ปุริมาตร รองนายก อบต.สามเมือง ละมุล  ปุริมาตร 
4 นายนิวัธ  ยะปะเต เลขานุการนายก อบต.สามเมือง นิวัธ  ยะปะเต 
5 นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ ผู้ใหญ่บ้านสามเมือง อภิชาติ  ธรรมประกอบ 
6 นายสุนทร  จันทะเสน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนเมือง สุนทร  จันทะเสน 
7 นายอัครพงษ์  จันทกล ผู้ใหญ่บ้านแฝก อัครพงษ์  จันทกล 
8 นายบุญช่วย  เวียงสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์ บุญช่วย  เวียงสุข 
9 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อ านวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 

10 นายจิตจ านง  นาพิมาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะคร้อ จิตจ านง  นาพิมาย 
11 นายธนา  ปักนอก ก านันต าบลสามเมือง ธนา  ปักนอก 
12 นางสมส่วน  ดงหงษ์ ครู รร.บ้านแฝก สมส่วน  ดงหงษ ์
13 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าส านักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
14 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดวงนภา  รอดวินิจ 
15 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนรี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
16 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสันติ 

- ส ำเนำ - 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง กล่าวเชิญประธานสภาฯ  จุดธูป เทียน 
บูชาพระรัตนตรัย  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธาน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวรรณา ไชยแว 1.1 วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565 ทางฝ่ายสภาร่วมกับอบต.สามเมือง คณะผู้บริหาร  
(ประธานสภาฯ) และผู้น าหมู่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 8 หมู่บ้าน ซึ่งผมได้

สนับสนุนรถและนั่งร้าน รองเทิน สุขนอก และ ส.อบต.วีระ อยู่บุรี ด าเนินการซ่อมแซม  
ทางผู้น าหมู่บ้านสนับสนุนเครื่องดื่ม และ อบต.สามเมือง ให้การสนับสนุนในเรื่องของ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี และควรมี
การจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 3/2565 ครั้งที่ 1/2565 
นายวรรณา  ไชยแก้ว ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565  
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตาม

ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เมื่อ
ไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง  7  เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง  1  เสียง 

17 นายประยุทธ  พระเรียง นายช่างโยธา ประยุทธ  พระเรียง 
18 นางสาวธิดารัตน์  เกตุพงษ์ นักวิชาการศึกษา ธิดารัตน์  เกตุพงษ์ 
19 นายธรากร  สอ้อนกลาง ธุรการกองคลัง ธรากร  สอ้อนกลาง 
20 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
๒1 นายบุญช่วย  ช่างปลูก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะกุดขอน บุญช่วย  ช่างปลูก 
22 นายสุรินทร์  ยะปะเต นายช่างโยธา สุรินทร์  ยะปะเต 
23 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
24 นางทองสุข  มาประเภา แม่บ้าน ทองสุข  มาประเภา 
25 นายอัครปรีชา  หาญชนะ คนงานทั่วไป อัครปรีชา  หาญชนะ 
26 นายอาทิตย์  เอ่ียมขุนทด ภารโรง อาทิตย์  เอ่ียมขุนทด 
27 นางสาวดลภา  โยธะการี เจ้าพนักงานธุรการ ดลภา  โยธะการี 
28 นางกัลยกร  มีสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล กัลยกร  มีสูงเนิน 
29 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ ขวัญเรือน  เขียนนอก 
30 นางสาวชลลัดดา  ทัดไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ชลลัดดา  ทัดไทย 
31 นางกาญดา  ถัดนอก นักวิชาการเงินและบัญชี กาญดา  ถัดนอก 
32 นายสุวัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
33 นางสาวพิมพ์พจี  แวะสันเทียะ นักวิชาการเกษตร พิมพ์พจี  แวะสันเทียะ 
34 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติ  สีม่วง 
35 นางสาวสุฑามาศ  เนตรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข สุฑามาศ  เนตรวงษ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
นายวรรณา  ไชยแก้ว  3.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
(ประธานสภาฯ)  -วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ เชญิเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายวีระ  อยู่บุรี  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
(เลขานุการสภาฯ)  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี
มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ
ข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตาม
วรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการ
ตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ
ไว้เท่านั้น 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
นายวรรณา  ไชยแก้ว -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดในการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 
 
นายวีระ  อยู่บุรี -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(เลขานุการสภาฯ) รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เสร็จเรียบร้อย

แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  โดยละเอียดรอบครอบแล้ว 
ปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ 

1. หลักการและเหตุผล    ไม่มีการเสนอแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไข 
2. ประมาณการรายรับ  ไม่มีการเสนอแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไข 
3. ประมาณการรายจ่าย  ไม่มีการเสนอแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไข 

โดยมติที่ประชุม มีความเห็นว่า ให้คงไว้ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ
ข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่มี
ผู้เสนอขอแปรญัตติ ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการ
สงวนค าแปรญัตติใดๆ 
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รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้แจ้งให้
ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายวรรณา  ไชยแก้ว -ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดช้ี้แจงรายละเอียดในการแปรญัตติข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อครบองค์ประชุม ก็ขอมติที่ประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) หรือไม่ 
ถ้าสมาชิกให้ความเห็นชอบขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาฯ จ านวน 8 ท่าน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการ
แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปร
ญัตติ)  7 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายวรรณา  ไชยแก้ว  3.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
(ประธานสภาฯ)  -วาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด 
นายวีระ  อยู่บรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
(เลขานุการสภาฯ) และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร    

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
นายวรรณา  ไชยแก้ว   -ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้นจึงขอมติสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)   ต าบลสามเมือง  ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2566 หรือไม ่ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาฯ จ านวน 8 ท่าน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  7 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 
เสียง 

 
นายวีระ  อยู่บุรี -เมื่อสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 แล้ว  
(เลขานุการสภาฯ) ขั้นตอนต่อไป เป็นหน้าที่ของประธานสภา อบต. ที่จะต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เสนอท่านนายอ าเภอสีดา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และนายก 
อบต.เป็นผู้ประกาศใช้ต่อไปครับ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
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นายวรรณา  ไชยแก้ว  3.3 การขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนทุกหมู่บ้าน 
(ประธานสภาฯ)  -เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม -การด าเนินการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้ด าเนินการมาแล้วหลายปี ซึ่ง 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) มีทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่    โดยแต่ละกลุ่มได้ยื่นค าขอกู้กลุ่มละ 100,000 บาท เป็น

การกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน สร้า ง
รายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน  ในการเสนอโครงการดังกล่าวได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการระดับต าบล ซึ่งมีมติเห็นชอบเป็นทีเรียบร้อยแล้ว  และการด าเนินการ
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบของสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2557 ข้อ 17 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการสภา
ต าบล ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเงินทุนขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร และ
โครงการที่เสนอขอกู้ยืมเงินทุนเป็นคู่สัญญา และด าเนินการบริหารงานเงินทุนซึ่งได้รับ
การอนุมัติจัดสรรจากคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดในรูปเงินทุนหมุนเวียนภายในต าบล
ตามความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล  

  ในครั้งนี้ได้เสนอสภาให้ความเห็นชอบ จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านสามเมือง หมู่ 1 
2. กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านโนนเมือง หมู่ 2 
3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส าราญ หมู่ 3 
4. กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวบ้านแฝก-โนนส าราญ หมู่ 4 
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 
6. กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตรบ้านตะกุดขอน หมู่ 9 
7. กลุ่มศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตะคร้อ หมู่ 10 
ยังขาดโครงการของบ้านโนนกอก อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร และจะ

น าเสนอสภาในการประชุมครั้งต่อไป รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่าน
ได้รับทราบแล้ว หากสภามีมติเห็นชอบแล้ว ก็จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ 

นายวรรณา  ไชยแก้ว   -ตามท่ีเจ้าหน้าที ่ได้ชี้แจงในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้นจึงขอมติสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)   ต าบลสามเมือง  ว่าเห็นชอบในการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหรือไม่ 

 ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาฯ จ านวน 8 ท่าน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว  7 เสียง, 

ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายวรรณา  ไชยแก้ว 3.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน งบประมาณ   
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  -เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
(ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ ข้อ 29  
ปลัด อบต.สามเมือง)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
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ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหนองใหญ่ และสระโกรก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสามเมือง หมู่ 1 งบประมาณ 337,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 
งบประมาณ 380,000 บาท 

เป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน งบประมาณยังคงเดิม จึงต้องเสนอสภาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วค่ะ  

นายวรรณา  ไชยแก้ว -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการแก้ไข 
(ประธานสภาฯ) เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณตามรายการดังกล่าว   สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยก

มือครับ  
ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาฯ จ านวน 8 ท่าน และทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณ  7 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายวรรณา  ไชยแก้ว - ขณะนี้การประชุมสภาฯ ไดด าเนินมาจนถึงเวลา 12.10 น. และยังมีเรื่องอ่ืนๆ ที่ 
(ประธานสภาฯ) จะแจ้งอีก จึงขอแจงคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน พักการ

ประชุมสภาฯ ชั่วคราว เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และจะเริ่มประชุมตอในเวลา 
13.00 น.  
เวลา 12.10 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
 

นายวรรณา  ไชยแก้ว   - ไดเวลาเริ่มการประชุม (ชวงหลัง) ขอด าเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ  
(ประธานสภาฯ)    
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นายวรรณา  ไชยแก้ว  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออ่ืนอีกหรือไม่    
(ประธานสภาฯ)  เชิญครับ 
นางสมส่วน  ดงหงษ์ -วันนี้ได้รับการมอบหมายในการประชุมแทน ผอ.ประยุทธ  ชาวดง เนื่องจากไม่สบายจึง 
(ครู รร.บ้านแฝก)  ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ค่ะ 
นายธนา  ปักนอก  -ต้นไม้บริเวณข้างทางถนนสายต่างๆ กีดขวางการจราจร และปกคลุมไฟฟ้าส่องสว่าง จึง 
(ก านันต าบลสามเมือง)  อยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยครับ 
นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ -ขอขอบคุณที่ทาง อบต.สามเมือง ช่วยด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้กับหมู่บ้าน 
(ผญบ.หมู่ 1)  ในทุกหมู่บ้าน 

-ถนนสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง ช ารุดหลายจุด ไม่ทราบว่ายังคงอยู่ในระยะเวลาของ
การประกันงานก่อสร้างอยู่หรือเปล่าครับ หากยังอยู่ในระยะเวลาการประกั นงานก็
อยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนน
สายดังกล่าวด้วยครับ 
-ในช่วงนี้ยุงเยอะ หากมีมาตรการใดที่สามารถท าได้  อยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง 
ด าเนินการในการป้องกันโรคไข้เลือดออกดังกล่าวด้วยครับ 
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นายอัครพงษ์  จันทกล  -ถนนภายในหมู่บ้านช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรล าบาก บริเวณหน้าวัดบ้านแฝก 
(ผญบ.หมู่ 3)   และบริเวณโรงสีข้าวชุมชนบ้านแฝก-โนนส าราญ ฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยเข้าไปดูแล 

ซ่อมแซมด้วยการเทคอนกรีต หรือใช้ยางมะตอยส าเร็จรูป เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนครับ 

    -น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน มีอยู่ 3 จุด ฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ 
-ขอขอบคุณที่ทาง อบต.สามเมือง ให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมไฟสาธารณะของ
หมู่บ้านครับ 

นายบุญช่วย  เวียงสุข  -โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์จะได้ด าเนินการเมื่อไรครับ 
(ผช.ผญบ.หมู่ 6) 
นายบุญช่วย  ช่างปลูก  -ถนนสายบ้านตะกุดขอน-ถนนสายสีดา-บัวใหญ่ ช่วงฝนตกน้ าจะท่วมขัง ท าให้รถยนต์
(ผช.ผญบ.หมู่ 9)   และรถเล็ก ไม่สามารถสัญจรได้ ต้องรองให้น้ าลดประมาณ 3-4 วันจึงจะสามารถสัญจร 

ได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากท่อระบายน้ าที่เล็ก มีการถมดินสร้างบ้านปิดกั้นทางไหลของน้ าและ
ดินสไลด์ลงมาบนถนน ฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยด าเนินการแก้ไขด้วยครับ 

นายจิตจ านง  นาพิมาย  -ขอขอบคุณทาง อบต.สามเมือง ที่ช่วยในการปรับปรุงระบบน้ าประปา และซ่อมแซม
(ผช.ผญบ.หมู่ 10)  ไฟฟ้าสาธารณะประจ าหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้านในช่วงหน้าฝน อยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยเข้าไป 
(ส.อบต.หมู่ 6)   ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข อาจจะแก้ไขด้วยการท าธนาคารน้ าใต้ดินในบริเวณ 

ดังกล่าวครับ 
-ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะครับ 
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ของหมู่ 6 อยากให้เร่ง
ด าเนินการครับ 

นายธนา  ปักนอก  -การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากสวนเศรษฐกิจพอเพียง-บ้านครูประกายทิพย์ ได้ประสาน
(ก านันต าบลสามเมือง)  เรื่องเข้ามาแล้วพร้อมกัน 2 สาย และได้รับการช่วยเหลือแล้ว 1 สาย ยังคงเหลือสายนี้ที ่

ยังไม่ด าเนินการ ไม่ทราบว่าต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะได้ไฟฟ้าสายดังกล่าวครับ 
นายทวีป  บุญมา   -กิ่งไม้ที่บดบังแสงสว่างในแต่ละหมู่บ้าน ทางสภา และผู้บริหาร ก็จะด าเนินการแก้ไข 
(ส.อบต.หมู่ 2)   ต่อไป บางจุดบังล าโพง ก็จะด าเนินการเอาออกให้เช่นกัน และการตัดแต่งต้นไม้ดังกล่าว 

เป็นการป้องกันแหล่งที่อยู่ของยุงอีกด้วยครับ 
นายสุวรรณ์  ทานา  -โครงการในข้อบัญญัติประจ าปี พ.ศ. 2565  โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หมู่ 
(ส.อบต.หมู่ 10)   10 จะด าเนินการเมื่อไรครับ 
นายสุนทร  จันทะเสน  -กล่าวรายงานตัว แนะน าตนเอง เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนเมือง 
(ผช.ผญบ.หมู่ 2)   คนใหม่ พร้อมแจ้งเบอร์โทร 062-9875129 
นายยะวะเรต  กันยาโม้  -ถนนสายบ้านตะกุดขอน-ถนนสายสีดา-บัวใหญ่ อยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วย 
(ส.อบต.หมู่ 9)   ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากหากมีน้ าท่วมขังไม่สามารถสัญจรได้ประมาณ  

3 วันจึงจะสามารถสัญจรได้ครับ 
นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ -การพัฒนาด้านต่างๆ ภายในต าบลสามเมือง อยากให้ด าเนินการแบบนี้อีก มีการออกไป
(ผญบ.หมู่ 1)   ร่วมกันพัฒนาพร้อมกันในทุกหมู่บ้าน และทางผู้น ายินดีในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม หาก 

ทางผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าง ก็จะส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแทนครับ 
-การจัดการแข่งขันกีฬาที่อ าเภอสีดา ขอขอบคุณทาง อบต.สามเมือง ที่ส่งตัวแทนนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน และสนับสนุนเครื่องดื่มครับ 
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นายนิเวช  ดงหงษ์  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในแต่ละหมู่บ้านครับ 
(นายก อบต.สามเมือง) และการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการปลูกป่าในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 

ขอบคุณทางผู้น าชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ 
 -กิ่งไม้ที่ปกคลุมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน ทาง อบต.สามเมือง ก็จะ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปครับ 
 -ถนนสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง ได้ประสานทางผู้รับจ้างให้เข้ามาด าเนินการซ่อมแซม

ถนนสายดังกล่าวไปแล้ว แต่หากผู้รับจ้างยังไม่มา ทาง อบต.สามเมือง ก็จะด าเนินการยึด
หลักประกันสัญญา และทาง อบต.สามเมือง ก็จะด าเนินการซ่อมแซมให้ต่อไปครับ 

 -ถนนสายต่างๆ ที่ช ารุดเสียหาย ทาง อบต.สามเมือง ก็จะเข้าไปตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา หากถนนสายใดที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขในเบื้องต้นได้ ก็จะ
ด าเนินการซ่อมแซมให้ในปีงบประมาณนี้ แต่หากสายใดไม่สามารถด าเนินการได้ต้องใช้
งบประมาณท่ีมาก อาจจะต้องท าการซ่อมแซมในปีงบประมาณถัดไปครับ  

 -โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ พ.ศ. 2565 ของหมู่ 1 และหมู่ 6 ซึ่งน าเข้าสภาในการขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งทางสภามีมติเห็นชอบแล้ว ทาง อบต.
สามเมือง ก็จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วครับ 

 -ถนนสายต่างๆ ที่มีน้ าท่วมขัง ทาง อบต.สามเมือง จะเข้าไปตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา
ต่อไป ซึ่งมีบางจุดที่น้ าท่วมขังตลอดเป็นเวลานานก่อให้เกิดตะไคร่น้ า อาจท าให้บริเวณ
ดังกล่าวลื่นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน จึงอยากจะให้ทางผู้น าช่วยกันดูแลจุดที่
เกิดตะไคร่น้ าในเบื้องต้นก่อนด้วยครับ  

 -ถนนสายบ้านตะกุดขอน-ถนนสายสีดา-บัวใหญ่ จุดที่น้ าท่วมขังได้ออกไปส ารวจแล้ว 
และได้ปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขกับเจ้าของบ้านดังกล่าว เขาพร้อมที่จะน าดินที่สไลด์ลง
มาบนถนนออก และน าดินที่อยู่ข้างบ้านออกให้ เพ่ือให้น้ าสามารถระบายได้เร็วขึ้น และ
จะด าเนินการวางท่อเพ่ือเร่งการระบายน้ าอีกทางหนึ่งครับ 

 -ระบบน้ าประปาหนองใหญ่ น้ ามีคุณภาพทีดีขึ้น ประชาชนพอใจกับการด าเนินงานของ 
อบต.สามเมือง หากหมู่บ้านใดมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการระบบประปาและ
อยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง เข้าไปด าเนินการก็อยากจะให้แต่ละหมู่บ้านเข้ามา
ปรึกษาหารือกับทาง อบต.สามเมือง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไปครับ 

 -การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ทางการไฟฟ้าจะมีงบประมาณให้ในการด าเนินการหลังละ 
75,000 บาท โดยให้น าทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หากบ้านใดที่มีบ้านเลขที่แล้วแต่
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถเข้ามาประสานทางกองช่าง ในการรับรองเอกสารและแจ้ง
รายละเอียดในการด าเนินการดังกล่าว โดยเจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้ยื่นต่อการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคด้วยตนเอง และทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะออกมาส ารวจ หากสามารถ
ด าเนินการได้ก็จะด าเนินการให้ แต่หากไม่สามารถด าเนินการได้ทางการไฟฟ้าก็จะชี้แจง
และหาแนวทางในการด าเนินการต่อไปครับ 

 -ทางอ าเภอสีดา แจ้งการจัดพิธีท าบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรม
บารมี ใน " อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพ้ืนที่ของอ าเภอสีดา  โดยต าบล    
สามเมือง ได้รับมอบหมายในการจัดพิธี 3 วัน ดังนี้ 
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วันที่ 1 กันยายน 2565 เริ่ม 16.30 น. ณ วัดบ้านโนนกอก 
  วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เริ่ม 16.30 น. ณ วัดบ้านแฝก  
  วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เริ่ม 16.30 น. ณ วัดบ้านสามเมือง  
    ซึ่งได้มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดก็จะแจ้ง 

ให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
-ขอขอบคุณทางผู้น าชุมชนและประชาชนทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เป็นอย่างดีครับ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการศึกษาดูงานประจ าปีนี้ ทาง อบต.สามเมือง ได้ก าหนด
จัดโครงการประมาณต้นเดือนกันยายน 2565 ในการด าเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี ท า
ให้เราได้พบเห็นมองเห็นการด าเนินการจากที่ต่างๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ปรับปรุงในพ้ืนที่ของตนเอง ให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินการต่างๆ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนครับ 

นายวรรณา  ไชยแก้ว  -การด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้รับการตอบรับที่ดี มีการร่วมกิจกรรม
(ประธานสภาฯ)   ระหว่างผู้น าชุมชนเป็นอย่างดี  ในการลงพื้นที่ดังกล่าวท าให้เราได้ทราบปัญหาและความ 

ต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น และเราจะด าเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนสาย
ต่างๆ และทีบดบังแสงสว่างภายในต าบลสามเมืองต่อไปครับ 
-ขอขอบคุณทางผู้น าและประชาชนทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาพ้ืนที่ต าบล
สามเมืองของเราครับ 

นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ทาง อบต.สามเมือง ได้มอบทรายอะเบทให้กับทางผู้น า
(หน.ส านักปลัด)   หมู่บ้านไปแล้ว 1 ชุด และอาทิตย์หน้าจะมอบให้อีก 1 ชุด จะแจ้งทางผู้น าทราบอีกครั้ง 

ส าหรับการพ่นหมอกควัน ทาง อบต.สามเมือง จะด าเนินการจัดท าแผนในการพ่นหมอก
ควันและจะแจ้งให้ทางผู้น าทราบ เพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ในการฉีดพ่น ซึ่งจะท าการฉีดพ่นใน
ครัวเรือน โดยยุงลายมักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าใส น้ านิ่ง จึงต้องช่วยกันก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลายด้วยครับ 

นางละมุล  ปุริมาตร  -ในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ทางสาธารณสุขอ าเภอสีดา ร่วมกับ อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน จะ
(รองนายก อบต.สามเมือง) ด าเนินการก าจัดลูกน้ ายุงลายทุกวันพุธ โดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลาย  

ไม่ให้มีน้ าขังในภาชนะต่างๆ มอบทรายอะเบทให้แต่ละครัวเรือน โดยทางสาธารณะได้
เน้นย้ าและอบรมให้ อสม. ได้ทราบถึงหลัก 5 ป. 1 ข. ในการ ปิด เปลี่ยน ปล่อย 
ปรับปรุง ปฏิบัติ และขัด เป็นประจ าในการก าจัดลูกน้ ายุงลายค่ะ 

นายเทิน  สุขนอก  -ขอขอบคุณทาง ส.อบต. และทางผู้น าทุกท่าน ที่ช่วยกันซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในแต่ 
(รองนายก อบต.สามเมือง) ละหมู่บ้าน ในครั้งต่อไปก็จะขอความร่วมมือในการด าเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุม

ไฟฟ้าสาธารณะและถนนสายต่างๆ ครับ จะออกไปด าเนินการเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งครับ 

นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ -ในเรื่องโรคมือ เท้า ปาก ขณะนี้ระบาดใน ศพด.บ้านโนนเมือง พบผู้ป่วย 2 ราย จึงได้ท า 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) การปิดการเรียนการสอน 1 อาทิตย์ และท าความสะอาด ศพด.บ้านโนนเมือง และเมื่อ

ครบก าหนดก็จะท าการเปิดการเรียนการสอนปกติ จึงอยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยสังเกต
อาการของบุตรหลาย หากพบว่ามีไข้สูง มีตุ่มที่ปาก มือ และเท้า ต้องรีบเข้ารับการรักษา  
ซึ่งจะพบบ่อยในเด็กที่อายุต่ ากว่า 5 ปี มักพบในช่วงฤดูฝนค่ะ 
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